

TIN TÔN GIÁO

TIN TÔN GIÁO TRONG NƯỚC

VIỆN NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO ĐƯỢC CHÍNH PHỦ GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH TÔN GIÁO HỌC

Ngày 12 - 3 - 2001, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Chính phủ đã ký Quyết định số 29/2001/QĐ - TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia. Quyết định nêu rõ: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ môn Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia quy định các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Quyết định trên có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Ngày 26 - 3 - 2001 thực hiện Quyết định trên của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 1486/QĐ - BGD và ĐT - SĐH giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu Tôn giáo chuyên ngành: **TÔN GIÁO HỌC**.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHON SANH

CAO ĐÀI MINH CHƠN ĐẠO NHIỆM KÌ 2001 - 2005

Trong hai ngày 8 và 9 tháng 3 năm 2001, tại Toà thánh Ngọc Sác, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, phái Cao Đài Minh Chơn Đạo đã tiến hành Đại hội đại biểu Nhon sanh nhiệm kì 2001 - 2005.

358 đại biểu là chức sắc, chức việc và tín đồ được suy cử từ các Hội Nhon sanh của 49 họ đạo và các cơ quan Trung ương của Hội thánh đã về dự Đại hội đông đủ.

Tham dự Đại hội có đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương, tỉnh Cà Mau, huyện Thới Bình, các tỉnh có tín đồ Cao Đài Minh Chơn Đạo; đặc biệt đại diện các phái Cao Đài khác và các tôn giáo bạn đã tới chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kì vừa qua, Hội thánh đã đạt được những kết quả tốt đẹp, chứng tỏ đường hướng và chương trình hành đạo là đúng đắn, phù hợp với mong muốn của nhon sanh. Toàn phái Cao Đài Minh Chơn Đạo đã phát huy truyền thống trung thành với Tổ quốc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đã nhất trí thông qua Hiến chương, chương trình hành đạo 5 năm nhiệm kì 2001 - 2005 và suy cử Ban thường trực Hội thánh gồm 9 vị do cụ Thái Đầu sư Trần Đức Tăng làm Trưởng ban.

Bản Hiến chương nêu rõ: *Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, để tiếp tục sự nghiệp của các vị tiền*

bối, Cao Đài Minh Chơn Đạo càng phát huy truyền thống phụng đạo, yêu nước; tiếp tục tu hành lập công, bồi đức; gắn bó với dân tộc, lập nhiều thành tích mới để thực hiện thành công tôn chỉ mục đích cứu khổ cứu nạn của Đức Chí Tôn... Hiến chương cũng khẳng định Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo hành giáo và truyền giáo theo Hiến pháp và Luật pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phát biểu với Đại hội, các vị đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệt liệt biểu dương chức sắc, chức việc và tín đồ Cao Đài Minh Chơn Đạo đã phát huy truyền thống vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước trước đây, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới và mong rằng toàn phái sẽ tiếp tục tham gia vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, các phong trào thi đua và các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo; thực hiện tốt phương châm *nước vinh đạo sáng*.

Thuý Trang

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN NAM) ĐÓN NHẬN QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

Sáng 3 - 4, tại Nhà thờ Tin Lành Sài Gòn (Tp. Hồ Chí Minh), Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) đã tổ chức lễ đón nhận Quyết định công nhận tư cách pháp nhân.

Đến dự, có các ông Lê Quang Vịnh, Trưởng Ban tôn giáo của Chính phủ; đại diện Ủy ban MTTQ, Ban Tôn giáo Tp. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phía Nam.

Các thành viên Ban Trị sự Tổng liên hội, Ban vận động Đại hội đồng Tổng Liên hội cùng hàng trăm mục sư, truyền đạo và hàng nghìn bà con tín hữu Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) từ Quảng Trị đến Cà Mau, đã tham dự buổi lễ.

Ông Lê Quang Vịnh, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã long trọng đọc Quyết định công nhận tư cách pháp nhân đối với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), và phát biểu ý kiến chia sẻ niềm vui mừng cùng Hội Thánh trước sự kiện này, chúc Hội Thánh ngày một vững vàng trong lòng dân tộc, hoạt động theo đúng đường hướng đã chọn là "Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc", sống đạo và hành đạo trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật Nhà nước, theo Hiến chương được thông qua tại Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 1 - 2001 (lần thứ 43 theo lịch sử Giáo hội) đã được Nhà nước phê chuẩn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, sống tốt đời đẹp đạo, cùng đồng bào các tôn giáo khác và các tầng

lớp nhân dân xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Mục sư Phạm Xuân Thiều, Hội trưởng Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), bày tỏ niềm vui mừng lớn lao trước sự kiện lịch sử trọng đại này của Giáo hội, khẳng định Hội Thánh sẽ tiếp tục đổi mới hoà chung sự đổi mới và lớn mạnh của đất nước. Mục sư Hội trưởng cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Nhà nước, các cấp chính quyền, Mặt trận đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ đối với Hội Thánh trước đây, hiện nay và mong muốn cũng như sau này, để giúp Hội Thánh chu toàn bốn phận với Thiên Chúa và làm tròn trách nhiệm đối với Tổ quốc và Dân tộc.

Nhân dịp này, trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Nhân dân, Mục sư Hội trưởng Phạm Xuân Thiều nói: "Sau Đại hội Đại hội đồng lần thứ nhất (lần thứ 43 theo lịch sử Giáo hội), tất cả chúng tôi đều chờ đợi ngày Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Hiến chương và phê duyệt chấp thuận 23 người trong Ban Trị sự Tổng Liên hội. Ngày 16 - 3 - 2001, tại Đà Nẵng, trong buổi dự lễ khánh thành Nhà thờ mới, chúng tôi được thông báo về sự chấp thuận của Thủ tướng. Tất cả đều rất vui mừng, loàn tin đi các nơi và ráo riết chuẩn bị lễ đón nhận. Kể từ hôm nay, Hội Thánh Tin Lành chúng tôi được sinh hoạt chính thức giữa lòng dân tộc. Đây là niềm vui to lớn của cá nhân tôi và tất cả các vị chức sắc, tín hữu trong Hội Thánh.

Ngay từ khi thành lập, Nhà nước ta đã thể hiện rõ đường lối, chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Phần chúng tôi, sống trong đất nước, giữa lòng dân tộc, chúng tôi nhận thức rằng thời gian qua, Nhà nước, chính quyền các cấp đã có những quan tâm đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi hoạt động. Qua đó, Hội Thánh Tin Lành chỉ có đi lên, số lượng tín hữu phát triển, số nhà thờ mới cũng tăng. Đất nước chúng ta ổn định và đang phát triển trên mọi phương diện, không có lí do gì để nói rằng Nhà nước không tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân".

Mục sư Hội trưởng cùng các vị mục sư trong Ban trị sự Tổng Liên hội cũng tỏ thái độ không đồng tình đối với một số phần tử ở Tây Nguyên đã mượn danh đạo Tin Lành để hoạt động vì những động cơ chính trị xấu, hành động sai trái chống lại đất nước, và coi số đó không phải là những người Tin Lành chân chính. Chiều cùng ngày, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) đã long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 90 năm đạo Tin Lành đến Việt Nam (1911 - 2001).

(Theo báo Nhân Dân 4 - 4 - 2001)

TIN TÔN GIÁO THẾ GIỚI

THẾ GIỚI LÊN ÁN HÀNH ĐỘNG PHẢN VĂN HÓA CỦA PHE TALIBAN

Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ và những nỗ lực quốc tế cứu các di sản văn hóa tại Apganixtan, phe

Taliban đã phá huỷ các tượng Phật cổ, trong đó có hai tượng Phật lớn nhất thế giới ở tỉnh Bamiyan (miền trung nước này).

Trong tuyên bố ngày 12 - 3 tại Pari, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO), C. Matxuura cho biết đặc phái viên của ông, nhà ngoại giao Pháp Pie La Phrang, khẳng định những tượng Phật cổ ở miền trung Apganixtan đã bị phe Taliban phá huỷ hoàn toàn. Ông Matxuura nhấn mạnh hành động của phe Taliban là một tội ác chống lại văn hóa và gây tổn thất lớn đối với di sản văn hóa của Apganixtan nói riêng cũng như của toàn nhân loại nói chung.

Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Ảrập, ở Cairo (Ai Cập) ngày 12 - 3, Bộ trưởng Ngoại giao Cata, S. An Thani kêu gọi Taliban ngừng việc phá huỷ những tượng Phật cổ và đáp ứng lời kêu gọi của các nước trong khu vực và quốc tế bảo vệ những di sản văn hóa của nhân loại.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao phe Taliban là Oakin Atmat Mutaoakin ngày 12 - 3 tại Ixlamabat (thủ đô Pakixtan), đoàn đại biểu EU tỏ ý hi vọng những di sản văn hóa vô giá ở Apganixtan không bị phá huỷ và được bảo tồn.

Thủ tướng Ấn Độ A.B. Vagiopai cũng lên án Taliban phá huỷ di sản văn hóa. Tại Băngladet, ngày 12 - 3, một nhóm các nhà sử học, nhà văn, hoạ sĩ, nghệ sĩ và trí thức tuần hành ở thủ đô Đacca để phản đối hành động của Taliban.

SỰ THỎA HIỆP GIỮA VATICAN VỚI PHÁI TRƯỞNG LÃO TRONG VIỆC TÌM KIẾM MỘT HIỂU BIẾT CHUNG

Ngày 28 - 3 - 2001 tại Vatican city, Vatican và Hội đồng nhà thờ phái Trưởng lão (USA) đã thoả thuận mở rộng đối thoại nhằm đi đến một Giáo hội Đại Kết do nhu cầu đổi mới các truyền thống cũ trong lễ nhập đạo và hạn chế sự thù địch vốn có trong 5 thế kỉ qua.

Lãnh đạo của Công giáo và Hội đồng nhà thờ phái Trưởng Lão (USA) đã thảo luận và đi đến thoả thuận thành lập đoàn hỗn hợp nghiên cứu về học thuyết giới luật tại Augsburg, Đức.

Giới luật là một học thuyết mà trong đó mô tả có bao nhiêu người được cứu rỗi. Phái Trưởng lão nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi linh hồn được mang đến từ *Đấng tối cao duy nhất*. Trong khi Công giáo lại cho rằng việc thờ cúng của con người qua việc hành lễ của họ có một vai trò quan trọng.

Để khắc phục sự khác nhau này, những nhà Cải cách và Giáo hội Công giáo đã ra tuyên bố: *Đấng tối cao là duy nhất*.

Nguyễn Mạnh Cường